
Efni: Umsögn um Samgönguáætlun-mál 172 og 173 
Skilaboð:
Ég hef ekki skilning á álagningu veggjalda með tilheyrandi kostnaði við innheimtu. Hef skilning á því 
að það þurfi að byggja upp mannvirki en eðlilegra væri að rukka þetta inn með bifreiðagjöldum.
Í þessu felst einnig aukin misskipting, þau sem eru í þokkalegum tekjum munar ekki um að greiða en 
fyrir lágtekjuhópa skiptir hver króna máli. Mun því draga úr notkun þeirra á bifreiðum. Auðvitað getur 
það verið markmið í sjálfu sér en það á ekki vera tengt við efnahag hvort eintaklingur geti mengað, 
það á að beita öðrum leiðum til þess.
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